



COMPUTER CENTER
MAHASARAKHAM UNIVERSITY

จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2558

เอกสารเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าว



ที่มายุกา โทต มหาราชนิ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

อบรมขั้นตอนการเบิกวัสดุออกจากระบบ MIS (ตัด Stock Card) และขั้นตอนการตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ถูกรื้อ	3
กิจกรรมการนำเสนอเทคโนโลยี Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ	3
อบรมการใช้งาน Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หลักสูตร Train The Trainer Google Apps สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4
สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรมกีฬาสามสัมพันธ์สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 5	5
สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง	5
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ (Big Cleaning Day) สำนักคอมพิวเตอร์ ทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา	6
อบรมการใช้งาน Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หลักสูตร “Google Apps for Education (Early Adapter) ”	7
อบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ ในการดำเนินโครงการ IT พี่สอนน้อง	7
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	8
อบรมการใช้งาน Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน	8
ออกให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิตศูนย์พัฒนาการศึกษาดูงาน	9

ที่ปรึกษา

นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

นางสาวพัชชุล กิ่งพุ่ม
หัวหน้างานเลขานุการ สำนักคอมพิวเตอร์

บรรณาธิการ

นางสาวมนัสวรรณ สอนสุภาพ

ภาพประกอบ

นายกรธวัฒน์ มณีชม

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ B
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์, แฟกซ์ 0 4375 4350
เว็บไซต์ <http://www.cc.msu.ac.th>



บรรณาธิการแถลง

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน ช่วงเดือนที่ผ่านมา สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมหลักสูตรมากมาย โดยเฉพาะ หลักสูตรการใช้งาน Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ โดยความร่วมมือกับ Google ประเทศไทย และบริษัท ซีอาร์เอ็ม แอนด์ คลาวด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งจัดอบรมให้กับผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานในมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเป็นทางการ การใช้ Google Apps for Education จะช่วยให้อาจารย์และนิสิตสามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้ Application ต่าง ๆ มีมากับการใช้งานของ gmail ภายใตโดเมน @msu.ac.th นั่นเอง ซึ่งอาจารย์ นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานได้ที่ <http://gapps.msu.ac.th/>

สำหรับจดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับนี้ ยังมีข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ให้ติดตามอ่านกันเช่นเคย แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ

สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมขั้นตอนการเบิกวัสดุออกจากระบบ MIS (ตัด Stock Card) และขั้นตอนการตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ถูกวินิจฉัย

เมื่อวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมขั้นตอนการเบิกวัสดุออกจากระบบ MIS (ตัด Stock Card) และขั้นตอนการตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ถูกวินิจฉัย สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B314 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี โดยนางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแนะนำขั้นตอนการดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุและตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง โดยนายธนาศาสตร์ สุดจรรย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุต่อไป



กิจกรรมการนำเสนอเทคโนโลยี Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ซีอาร์เอ็ม ชาร์ตี้ จัดกิจกรรมการนำเสนอเทคโนโลยี Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุม B412 ชั้น 4 โดยนางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำเครื่องมือของ Google มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ในการนำ Google Apps for Education มาใช้ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล ผู้จัดการโครงการสนับสนุนการใช้ Google Apps for Education ประเทศไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และนำเสนอ Application จาก Google ที่สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ Classroom ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารสำหรับอาจารย์ในการเก็บรวบรวมและติดตามงานที่มอบหมายแก่นิสิต, Google Docs เพื่อสร้างเอกสารใหม่และทำการแก้ไขพร้อมกับผู้อื่นได้ถึง 50 คน จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ Smart Phone, Google Sites ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรี โดยผู้ใช้สามารถปรับแต่งลักษณะของเว็บไซต์ได้ตามความต้องการ และ Google Drive สำหรับการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Cloud Storage หรือบริการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์ โดยไม่จำกัดพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอย่างมาก



อบรมการใช้งาน Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หลักสูตร “Train The Trainer Google Apps สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ Google ประเทศไทย และบริษัท ซีอาร์เอ็ม แอนด์ คลาวด์ คอนซัลติง จำกัด จัดอบรมการใช้งาน Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หลักสูตร “Train The Trainer Google Apps สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B411 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี โดยนางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของคณะนักร้องที่จะเป็นต้นแบบในการใช้ Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับความรู้และสามารถนำเทคโนโลยี Google ไปใช้ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปถ่ายทอด ให้แก่อาจารย์และนิสิตในคณะต่อไป

โดยได้รับเกียรติจากคุณศุภชัย ศศิกันก วิทยากรจัดอบรมด้าน Google Apps authorized Google Education Trainer เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม ได้ฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อต่างๆ อาทิ การใช้เครื่องมือ Google App for Education, การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form, การตรวจข้อสอบด้วย Add-on Flubaroo การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom, การใช้งาน Google Community เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการใช้ Google Calendar เพื่อการนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรหน่วยงานนักร้อง เข้าร่วมจำนวน 50 คน โดยหน่วยงานนักร้องทั้ง 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักศึกษาทั่วไป



สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรมกีฬาสามสัมพันธ์สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสามสัมพันธ์สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 5 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเมเจอร์ อารีน่า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งในปีสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขัน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม 6 หน่วยงาน คือ สำนักศึกษาทั่วไป สำนักคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยลัทธิรุกขเวท ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวิน และสำนักวิทยบริการ

ภายในงานมีกิจกรรม Service Mind เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน โดยวิทยากรจาก บริษัท เดอะเทรนเนอร์ อินโนเวชั่น จำกัด จากนั้นบุคลากรร่วมแข่งขันฟุตบอลและกีฬาพื้นบ้าน และมีการแสดงกิจกรรมร้องเพลงของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับบุคลากรเป็นอย่างมาก จากนั้นมีพิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมสำนักที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล และพิธีส่งมอบธงกีฬาให้แก่ สำนักศึกษาทั่วไป ซึ่งจะเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์สำนัก สถาบัน ศูนย์ ในปีต่อไป



สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษาในงาน “บุญเดือนแปดเข้าพรรษา หล่อเทียนบูชา ถวายผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำคณะผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งขบวนจากบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามไปยังวัดมหาชัย พระอารามหลวง โดยมี พระเทพสิทธิศาสตร์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม มหานิกาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนาและร่วมกันทำบุญในวันเข้าพรรษา โดยจัดให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการหล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องปัจจัยไทยธรรม สมทานศีล เจริญภาวนา ฟังธรรม และการงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ น้อมนำถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ตลอดจนแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี



โครงการบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ (Big Cleaning Day)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 9.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสสมโภชมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคมราชินี ประจำปี 2558 โดยนางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี และนำขับร้องบทเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณประกอบพิธีหน้าห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์

จากนั้นบุคลากรร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ (Big Cleaning Day) โดยการปลูกต้นไม้ พัฒนาภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารวิทยบริการปี อาคารบริการวิชาการชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา



สำนักคอมพิวเตอร์ ทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2558



เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ และบุคลากรแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรมทอดผ้าป่าสามัคคี สำนักคอมพิวเตอร์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ณ วัดพุทธมงคล บ้านสระ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดขึ้นเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา โดยเป็นการร่วมปฏิบัติตนตามพุทธศาสนิกชน เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษาร่วมกับวัดในแต่ละชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากนั้นบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์และกวาดพื้นบริเวณลานหน้าวัด เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา



อบรมการใช้งาน Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หลักสูตร “ Google Apps for Education (Early Adapter) ” สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์



เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ Google ประเทศไทย และบริษัท ซีอาร์เอ็ม แอนด์ คลาวด์ คอนซัลติ้ง จำกัด จัดอบรมการใช้งาน Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หลักสูตร “Google Apps for Education (Early Adapter)” สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B314 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี เพื่อให้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ที่จะเป็นตัวแทนด้านเทคนิค ได้รับความรู้และสามารถนำเทคโนโลยี Google ไปใช้ประยุกต์ใช้ในดูแลและช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ผู้ใช้งาน เพื่อช่วยสนับสนุนด้านพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปถ่ายทอดให้แก่อาจารย์และนิสิตในคณะต่อไป

โดยได้รับเกียรติจากคุณศุภชัย ศศิกรก วิทยากรจัดอบรมด้าน Google Apps authorized Google Education Trainer เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ



สำนักคอมพิวเตอร์จัดฝึกอบรมหลักสูตร

“ การสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักคอมพิวเตอร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ การสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ” (Information Security Awareness for Users ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B314 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี โดยนายสิทธิ เอมดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกอบรมผู้ใช้ระบบสารสนเทศในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานระบบ อีกทั้งยังเป็นการ

ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้การดำเนินนโยบายด้านความมั่นคงในระดับองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด



สำนักคอมพิวเตอร์ สํารวจพื้นที่ ในการดำเนินโครงการ IT ที่สอนน้องโรงเรียนใกล้เคียง



เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. นางสิริวรรณ ตติยรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษและคณะ ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการ IT ที่สอนน้องโรงเรียนใกล้เคียง โรงเรียนบ้านโพนงาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการวิชาการ โดยการสนับสนุนทรัพยากรและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนงาม



ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี โดยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการ

การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์ อาทิ การดำเนินงานที่ขับเคลื่อนตัวชี้วัดเพื่อให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์



อบรมการใช้งาน Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ Google ประเทศไทย และบริษัท ซีอาร์เอ็ม แอนด์ คลาวด์ คอนซัลติง จำกัด จัดอบรมการใช้งาน Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B411 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับความรู้และสามารถนำเทคโนโลยี Google ไปใช้สนับสนุนด้านการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปประยุกต์ประยุกต์ใช้กับการจัดการสอนและการบริหารจัดการในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บัณฑิตในคณะได้ โดยคุณศุภชัย ศติกนก วิทยากรจัดอบรมด้าน Google Apps authorized Google Education Trainer เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้



สำนักคอมพิวเตอร์ออกให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิตศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี

เมื่อวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2558 บุคลากรงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ออกให้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี โดยให้บริการบัญชีผู้ใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตน เพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัญชีผู้ใช้งาน Google Apps for Education, บัญชีผู้ใช้งาน Office 365 และโปรแกรมดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft DreamSpark การใช้งานระบบ VPN เครือข่ายส่วนตัวเสมือน ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ ได้ เช่น ระบบ SSL-VPN ของสำนักวิทยบริการ เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ฐานข้อมูล เอกสารอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ThaiLIS พร้อมทั้งให้ความรู้เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตน และรับทราบปัญหาการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงระบบและการให้บริการให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการของนิสิต



What is Google Apps for Education?

Google Apps For Education หรือ Google Apps สำหรับการศึกษา คือ ชุดของฟรีอีเมลล์จาก Google และเครื่องมือต่างๆ เป็นแบบระบบเปิดในการทำงานร่วมกัน เปิดกว้างสำหรับท่านอาจารย์ นักเรียนและนิสิต ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวอย่างเครื่องมือที่เป็นที่นิยมใช้ที่ท่านรู้จักดี เช่น อีเมล (Gmail) เอกสาร (Docs) ปฏิทิน (Calendar) ไดรฟ์ (Drive) พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล (Site) พื้นที่ในการจัดการสร้างเว็บไซต์ของตัวเอง และ Classroom ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งเครื่องมือทั้งหลายเหล่านี้จะใช้สำหรับในการเรียนการศึกษา และใช้ในชีวิตประจำวันของเรา บริการดีๆ จาก Google ที่ให้เราได้ใช้งานทำให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะผ่านอุปกรณ์ประเภทใด

แนวปฏิบัติในการลงชื่อเข้าใช้งาน

Google Apps for Education

สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถเข้าใช้งานระบบได้ โดยการลงชื่อเข้าใช้งานที่หน้าเว็บไซต์ <https://mail.msu.ac.th> โดยเลือกเริ่มต้นใช้งานอีเมลระบบใหม่จาก Google Apps for Education โดยมีรายละเอียดดังนี้

Username : อีเมลระบบเดิม@msu.ac.th

Password : รหัสบัตรประจำตัวประชาชน



สำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อนจะลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ต้องไปตรวจสอบข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้งานของตนเองก่อน โดยสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ <http://ccservice.msu.ac.th> ซึ่งรายละเอียดและขั้นตอนการตรวจสอบสามารถดูได้ที่นี้ และเมื่อตรวจสอบข้อมูลของตนเองเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานระบบได้ โดยการลงชื่อเข้าใช้งานที่หน้าเว็บไซต์ <https://mail.msu.ac.th> โดยเลือกเริ่มต้นใช้งานอีเมลระบบใหม่ จาก Google Apps for Education โดยมีรายละเอียดดังนี้



* หมายเหตุ : รหัสผ่าน (Password)

เป็นเพียงรหัสตั้งต้นเท่านั้น หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ในครั้งแรกแล้ว แนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านทันที